



ที่ นค ๗๓๗๐๑/๓/๑

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๑๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนาประกาศ อบต.โคกคอน

จำนวน ๑ ชุด

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว จึงกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ สายงาน และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างได้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา
๒. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

ในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างดังกล่าว หากท่านใดมีความประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ให้ส่งข้อมูลประกอบการพิจารณาได้ที่ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โทร ๐-๔๒๔๔-๓๑๕๗ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายคำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน

สำนักปลัด อบต.

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๔๔-๓๑๕๗

หนองคาย “เมืองน้ำอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีชุมชนน้ำโขง เชื่อมโยงการค้าชายแดน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน  
เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ดำเนินการสรรหาคำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว จึงกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ สายงาน และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง โดยการย้าย การโอน การรับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างได้

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ว่าง เพื่อดำรงตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา ดังนี้

๑. ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

๒. หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม (อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น) จำนวน ๑ อัตรา

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองคาย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน จึงประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับสายงาน และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับที่ว่าง ผู้ที่สนใจขอโอนให้ยื่นคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.๗) และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา ยื่นต่อสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน หรือสอบถามทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๔๔-๓๑๕๗ ในวันเวลาราชการ

ทั้งนี้ การดำเนินการรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลในครั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายคำดี จันทะเกษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกคอน